

ประกาศองค์การคลังสินค้า

เรื่อง สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานองค์การคลังสินค้า

.....

องค์การคลังสินค้าได้ตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการจัดสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ให้กับพนักงานขององค์การคลังสินค้า จึงขอแจ้งการได้รับสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ ดังนี้

สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ของพนักงานองค์การคลังสินค้า

๑	เงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียนบุตร ตั้งแต่ระดับอนุบาลหรือเทียบเท่า จนจบปริญญาตรี (อายุไม่เกิน ๒๕ ปี ในวันที่ ๑ พฤษภาคมของทุกปี)
๒	พนักงานหญิงมีสิทธิลาคลอดบุตร ลา ๖๐ วัน โดยได้รับเงินเดือนและมีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ๐.๕ ขั้น ลา ๙๐ วัน โดยได้รับเงินเดือน แต่ไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน หากประสงค์จะลาเพื่อเลี้ยงดูบุตร ให้มีสิทธิลาต่อเนื่องจากการลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕๐ วันทำการ โดยไม่มีสิทธิรับเงินเดือนค่าจ้างระหว่างลา และไม่มีสิทธิได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน พนักงานชายมีสิทธิลาไปช่วยเหลือภริยาโดยชอบด้วยกฎหมายเลี้ยงดูบุตร นับแต่วันที่ภริยาลาคลอดบุตรได้ไม่เกิน ๑๕ วันทำงาน โดยรับเงินเดือนค่าจ้างระหว่างลา
๓	พนักงานที่ยังมิได้อุปสมบทในพระพุทธศาสนาหรือพนักงานที่ยังไม่เคยประกอบพิธีฮัจย์ในศาสนาอิสลาม และต้องปฏิบัติงานในองค์การคลังสินค้าไม่น้อยกว่า ๓ ปี มีสิทธิลาอุปสมบทหรือไปประกอบพิธีฮัจย์ได้ โดยได้รับเงินเดือน มีกำหนดลาได้ไม่เกิน ๑๒๐ วัน
๔	พนักงานมีสิทธิลาเพื่อรักษาตัวเมื่อมีอาการป่วยโดยได้รับเงินเดือน มีกำหนดทั้งสิ้นในปีหนึ่งได้ดังนี้ การเจ็บป่วยธรรมดาได้ไม่เกิน ๓๐ วัน การลาในกรณีมีใบรับรองแพทย์ให้พักรักษาตัวไม่น้อยกว่า ๙ วัน ให้ผู้อำนวยการเป็นผู้อนุญาตการลาและลาป่วยได้อีกไม่เกิน ๖๐ วัน การเจ็บป่วยเนื่องจากปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่น การเจ็บป่วยเพราะประสบอันตราย ถูกประทุษร้ายหรือด้วยเหตุอื่นซึ่งเกิดขึ้นตามลักษณะหรือสภาพของงานในหน้าที่ที่ปฏิบัติให้ผู้อำนวยการอนุญาตการลาได้ไม่เกิน ๑๘๐ วัน ถ้าลาป่วยครบ ๑๘๐ วันแล้ว ยังไม่อาจปฏิบัติงานได้หากผู้อำนวยการเห็นสมควรอนุญาตให้ลาต่อได้อีกให้นำเสนอประธานกรรมการองค์การคลังสินค้าพิจารณาอนุญาตเป็นกรณีพิเศษให้ลาต่อไปอีกภายในกำหนดเวลาที่เห็นสมควร
๕	ในระหว่างปีปฏิบัติงาน พนักงานมีสิทธิลากลับก่อนเวลาเลิกงาน ตั้งแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป ได้ไม่เกิน ๑๒ ครั้ง
๖	เงินกู้สวัสดิการพนักงานองค์การคลังสินค้าที่อยู่ในกองทุนบำเหน็จ
๗	เงินกู้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ แบบมีเงินฝากและไม่มีเงินฝาก
๘	ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (กลุ่ม) ให้พนักงานองค์การคลังสินค้า

๙	เงินค่าช่วยเหลือบุตรเป็นรายเดือน เดือนละ ๒๐๐ บาท (เบิกได้ ๓ คน) ตั้งแต่แรกเกิดจนถึงอายุ ๑๘ ปีบริบูรณ์
๑๐	มีห้องพยาบาลพร้อมพยาบาลมาประจำในวันจันทร์ ถึง ศุกร์ ระหว่างเวลา ๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. เพื่อให้การรักษาพยาบาลเบื้องต้นก่อนนำส่งโรงพยาบาล
๑๑	เงินทดแทน กรณีพนักงานได้รับบาดเจ็บเนื่องจากการทำงาน
๑๒	เงินค่าตอบแทนความชอบในการทำงาน ๑๐ เดือน กรณีเกษียณอายุให้กับพนักงานที่ปฏิบัติงานติดต่อกัน ๑๕ ปีขึ้นไป
๑๓	ร้านค้าสวัสดิการองค์การคลังสินค้า จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มให้พนักงานในราคาขอมเยียว
๑๔	จัดกระเช้าเยี่ยมพนักงาน กรณีเจ็บป่วย
๑๕	จัดน้ำดื่มเพื่อเป็นสวัสดิการแก่พนักงาน
๑๖	เงินสมทบเป็นเจ้าภาพร่วมงานศพ จำนวน ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมจัดพวงหรีดวางในงานศพบิดา มารดา และบุตร
๑๗	เบิกเงินค่ารักษาพยาบาล ได้ดังนี้ สถานพยาบาลของทางราชการ ให้เบิกได้เต็มจำนวนที่จ่ายจริง ค่าห้องและค่าอาหาร สำหรับพนักงานเบิกได้ไม่เกินวันละ ๑,๒๐๐ บาท ส่วนบุคคลในครอบครัวเบิกได้ไม่เกินวันละ ๘๐๐ บาท สถานพยาบาลของเอกชน ประเภทผู้ป่วยใน ให้เบิกได้เต็มจำนวนที่จ่ายจริง ค่าห้องและค่าอาหารให้เบิกได้เช่นเดียวกับสถานพยาบาลของทางราชการ ค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ สำหรับพนักงานให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๙,๐๐๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่เข้ารับการรักษา ถ้าเกินระยะเวลาให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ ๓๐๐ บาท บุคคลในครอบครัว ให้เบิกค่ารักษาพยาบาลอื่นๆ ได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่เข้ารับการรักษา ถ้าเกินระยะเวลาให้เบิกได้ครึ่งหนึ่งของจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ ๑๐๐ บาท
๑๘	ข้อบังคับองค์การคลังสินค้าว่าด้วยการช่วยเหลือคณะกรรมการ ผู้อำนวยการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การคลังสินค้าที่ถูกกล่าวหาหรือถูกฟ้องคดีอาญาเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ให้กับองค์การคลังสินค้า

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ส่วนงานทรัพยากรบุคคล
สำนักบริหารกลาง
องค์การคลังสินค้า